

การรับสมัคร

ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 600 บาท ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ที่ธนาคารทหารไทย (มหาชน) จำกัด แล้วนำไปฝากเขียน ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (ตัวบรรจง) แนบมาพร้อมกับใบสมัคร

1. **สมัครด้วยตนเอง** ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา 9.00-1500 น. ยกเว้นวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

2. **สมัครทางไปรษณีย์** ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วน ส่งมาที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ตู้ ป.ณ. 1076 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903 โดยประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าวผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครสอบด้วยตนเอง หากผู้สมัครส่งหลักฐานทางไปรษณีย์หลังจากวันที่ วันที่ 12 เมษายน 2560 จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ จะไม่คืนหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาใบคะแนนวิชาเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด
- สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาตา ขนาด 1" จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปีที่ 1	ภาคต้น	ประมาณ	48,790 บาท
	ภาคปลาย	ประมาณ	29,090 บาท
ปีที่ 2	ภาคต้น	ประมาณ	26,990 บาท
	ภาคปลาย	ประมาณ	17,890 บาท
		รวมประมาณ	122,760 บาท

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

รับสมัคร	6 มี.ค. - 30 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	30 พ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์	3 - 4 มิ.ย. 60
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ	13 มิ.ย. 60
รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน	1 - 10 ก.ค. 60

หากผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารในการสมัครไม่ถูกต้องและครบถ้วน ศูนย์จะไม่ดำเนินการรับสมัคร และ โครงการฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด พร้อมทั้งไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก



โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน
ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดเรียน
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
โทร 02-9428413 , 02-9428200-45 ต่อ 1527 หรือ 1884
<http://www.isc.edu.ku.ac.th/specialprogram/>
<http://voc.edu.ku.ac.th>
<https://www.facebook.com/busedadm>

โครงการปริญญาโท
สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคพิเศษ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การบริหารด้านธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหารองค์กร ครู อาจารย์ ผู้สอน บุคลากร รวมทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจในธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา จะมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมเสนอแนะนโยบาย ความคิดเห็น ติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษา รวมทั้งประเมินผลการศึกษา ดังนั้น ความรอบรู้ และแนวความคิดด้านธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ทันต่อสถานการณ์ และความต้องการของตลาดแรงงาน จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น สำหรับครู อาจารย์ผู้สอนทางด้านธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความรู้พร้อมด้านเนื้อหาสาระ วิธีการสอน การบริหารจัดการหลักสูตร และแนวปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาได้ สำหรับผู้บริหารองค์กรควรมีโอกาสเพิ่มศักยภาพและขยายวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาให้ก้าวไกล และรู้จักใช้ทักษะ ความรู้ด้านการวิจัยในการตัดสินใจบริหารองค์กรธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษาที่มีความสามารถด้านการค้นคว้า วิจัย ทั้งเชิงทฤษฎีและประยุกต์ และสามารถผลิตผลงานวิชาการระดับมาตรฐานสากล
- 2) เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มุ่งสู่การเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจศึกษา)
ชื่อย่อ: ศษ.ม. (บริหารธุรกิจศึกษา)
ชื่อเต็ม: Master of Education (Business Education Administration)
ชื่อย่อ: M.Ed. (Business Education Administration)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2	
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า	36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า	24 หน่วยกิต
สัมมนา	2 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ	16 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า	6 หน่วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์	12 หน่วยกิต

และวิชาภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต ตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แบ่งการศึกษาเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษาตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีการคัดเลือก

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจากผลการศึกษาคความตั้งใจในการศึกษา การใช้เวลาในการศึกษา และคุณสมบัติด้านอื่นๆ จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวนรับ

แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 25 คน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้จากเว็บไซต์

<http://www.edu.ku.ac.th>

ติดต่อโดยตรงที่ ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รมภกาภรณ์

มือถือ 08 1826 0260

Email: fedumnw@ku.ac.th